

* Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 25 tháng 3 năm 2024
Số 870-BC/TU

BÁO CÁO

**tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009
của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới**

Thực hiện Kế hoạch số 269-KH/TU ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 38-CT/TW), Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đặc điểm tình hình và công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật của tỉnh, diện tích tự nhiên 7.938 ha, gồm 15 phường, 01 xã, dân số khoảng 177.000 người. Đảng bộ thành phố có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 24 đảng bộ cơ sở và 34 chi bộ cơ sở với 227 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, toàn Đảng bộ có trên 5.700 đảng viên.

Triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố có nhiều thuận lợi. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ đến công tác BHYT. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nâng cao công tác BHYT. Chất lượng và trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ BHYT từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Kinh tế tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác BHYT được tập trung đẩy mạnh; mạng lưới BHYT và công tác khám, chữa bệnh BHYT từng bước được xây dựng, củng cố, mở rộng; số người tham gia BHYT tăng hàng năm, góp phần đáng kể thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, công tác BHYT vẫn có nhiều khó khăn. Nhận thức của một bộ phận Nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế chưa cao, nên tỷ lệ dân số tham gia BHYT chưa đạt mục tiêu đề ra, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc

thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Dịch bệnh Covid-19 có thời điểm diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống của người dân, trong đó có việc tham gia BHYT của người dân trên địa bàn.

II. QUÁ TRÌNH QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 38-CT/TW

1. Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 38-CT/TW

Thực hiện các văn bản hướng dẫn cấp trên, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung được đề ra trong Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thông qua các tổ chức Hội nghị, hoạt động lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cơ quan; các đảng ủy phường, xã quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên; Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW và kịp thời đưa thông tin về công tác bảo hiểm y tế trên hệ thống truyền thanh thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố. Kết quả, thành phố có 4.667 người tham gia học tập, quán triệt; trong đó, đảng viên: 2.395 (đạt 95,8%), quần chúng cốt cán: 2.272 (đạt 95%)

Qua triển khai học tập, quán triệt, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo hiểm y tế trong tình hình hiện nay; xác định bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội văn minh và tiến bộ; đồng thời là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

2.1. Việc thể chế hóa các nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW

Thực hiện các văn bản cấp trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện (*Đính kèm phụ lục*). Ngoài ra, trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hàng năm đều xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện bằng việc đề ra chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các phường, xã đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân.

2.2. Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW được tăng cường thực hiện. Ngành bảo hiểm xã hội thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát chuyên đề, lồng ghép trong các đợt giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch qua các năm. Qua kiểm tra, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng, các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc; hoạt động kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao trách nhiệm các cấp ủy, chính quyền, giúp cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền được thường xuyên, việc theo dõi nắm bắt tình hình thực hiện BHYT, các chính sách an sinh khác được kịp thời; công tác tham mưu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách BHYT được định kỳ thực hiện; đồng thời, việc đánh giá thực hiện công tác BHYT được thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp chuyên môn, giao ban của ngành bảo hiểm xã hội, ngành y tế. Qua đó, phát huy các kết quả đạt được, đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, giải quyết những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của chính sách BHYT.

PHẦN THỨ HAI

Kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, một số kinh nghiệm qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

I. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 38-CT/TW

1. Về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố xây dựng chuyên mục để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm Xã hội thành phố phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng chuyên mục tuyên truyền; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố xây dựng chuyên mục phát thanh thường kỳ hàng tuần trên hệ thống truyền thanh thành phố và phường, xã về nội dung tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Ngoài ra, tuyên truyền trực quan qua các cụm pa - nô.... và lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức hội, đoàn thể.

Với nhiều hình thức phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức chủ doanh nghiệp và người dân đối với việc tham gia thực hiện bảo hiểm y tế, tác động tích cực đến nhận thức của người sử dụng lao động và người tham gia lao động về việc tham gia bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Do đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm, từng bước tiến đến BHYT toàn dân.

2. Về tổ chức thực hiện các chính sách về BHYT

Việc tổ chức thực hiện các chính sách về BHYT được triển khai đồng bộ. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu về BHYT toàn dân; căn cứ nghị quyết của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu tham gia BHYT cho các phường, xã trực thuộc thực hiện. Chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ cơ quan BHXH trong việc thực hiện rà soát, nắm bắt kịp thời đơn vị ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh; phối hợp thực hiện rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu đơn vị chưa tham gia BHYT do cơ quan thuế quản lý để xác định số lao động thuộc đối tượng tham gia BHYT, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT được tăng cường nhằm đảm bảo các chính sách về BHYT được thực hiện theo đúng quy định; Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT; qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh tình trạng một số cơ sở khám, chữa bệnh thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT chưa đúng quy định, việc cấp trùng thẻ BHYT, việc bỏ sót đối tượng và lập danh sách không đúng đối tượng hưởng quyền lợi BHYT theo quy định của Luật BHYT¹.

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đã giúp các chính sách về BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời, quyền lợi của người tham gia được đảm bảo.

3. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền BHYT

Công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Cụ thể:

- Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thông qua hệ thống truyền thanh² tích cực tuyên truyền về các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về BHYT; về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BHYT và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; tuyên truyền quyền và lợi ích

¹ Trong giai đoạn từ năm 2009-2024, đã tổ chức kiểm tra 96 đợt tại các cơ sở KCB BHYT, BHXH tỉnh đã từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng quy định với tổng số tiền là 4.491.152.007 đồng, đã thu hồi về quỹ BHYT tổng số tiền là 4.491.152.007 đồng

² Từ năm 2018 đến nay, số lượt tuyên truyền về chính sách BHYT trên hệ thống truyền thanh là 77 lượt.

của người dân khi tham gia BHYT hộ gia đình; nêu gương các điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện tốt Luật BHYT ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; nhân rộng, biểu dương những mô hình hay vận động được nhiều đối tượng tham gia BHYT.

- Chi đạo Mặt trận và các đoàn thể thành phố thường xuyên thực hiện tuyên truyền vận động “*Người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình*” gắn với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT sâu rộng đến tất cả đoàn viên, hội viên và người dân trên toàn thành phố; trách nhiệm của chủ sử dụng lao động trong việc tham gia BHYT cho người lao động³. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Công đoàn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số lao động lớn thực hiện tuyên truyền chính sách cho công nhân, người lao động làm việc tại đơn vị.

- Chỉ đạo ngành BHXH phối hợp các cơ quan báo, đài thực hiện xây dựng các phóng sự, viết tin bài⁴, tuyên truyền quyền lợi của việc tham gia BHYT 05 năm liên tục; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, giải thích chính sách BHXH, BHYT⁵, trong đó đã mời những người đã ngừng tham gia BHXH tự nguyện tham dự để cơ quan BHXH trực tiếp trả lời những vướng mắc của người dân. Ngoài ra, tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách, cán bộ hội viên, đoàn viên các chi hội, đoàn thể, xã viên hợp tác xã⁶... (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) ở các thôn, khu phố; phối hợp với các cơ quan hành chính sự nghiệp để tuyên truyền đến cán bộ, công chức, giáo viên, từ đó họ tiếp tục tuyên truyền, vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện.

- Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành BHXH phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tuyên truyền theo các nhóm nhỏ, truyền thông gián tiếp thông qua điện thoại, tăng cường công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; mạng xã hội (facebook, zalo, youtube) tuyên truyền thông qua các loại tờ gấp, các cụm pano, áp phích cổ động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trước trụ sở cơ quan BHXH các cấp, trước trụ sở chính quyền các xã, phường, thị trấn với nhiều thông điệp ý nghĩa⁷.

³ Hằng năm, trung bình số lượt truyền thông về chính sách BHYT trong các buổi sinh hoạt/hội họp tại cộng đồng là trên 100 lượt.

⁴ Hằng năm, trung bình xây dựng 01 phóng sự và 02 tin bài về tuyên truyền chính sách BHYT.

⁵ Đến nay, đã tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, tọa đàm giải thích chính sách BHXH, BHYT.

⁶ Qua 15 năm, đã tổ chức 08 Hội nghị tuyên truyền chính sách BHYT cho cán bộ không chuyên trách, cán bộ hội viên, đoàn viên các chi hội, đoàn thể, xã viên hợp tác xã.

⁷ Trong 15 năm, đã sử dụng hơn 3.000 tờ gấp, 37 cụm pano, hơn 3.000 áp phích cổ động tuyên truyền chính sách BHYT.

Với việc triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, chủ doanh nghiệp về chế độ chính sách BHXH, BHYT, tạo sự chuyển biến trong hành động, số người tham gia BHXH, BHYT hằng năm tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tính đến 12/2023, thành phố có 165.408 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 97% dân số (tăng 37% so với năm 2009). Bên cạnh đó, sự chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, vận động, giải quyết chính sách về BHYT luôn kịp thời, coi việc thực hiện tốt chính sách BHYT là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định, phát triển chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Về công tác quản lý nhà nước về BHYT và quản lý quỹ BHYT

Công tác quản lý nhà nước về công tác BHYT và quản lý quỹ BHYT được tăng cường, ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả. Thể hiện trên những mặt sau:

- Bộ máy thực hiện chính sách BHXH, BHYT được tổ chức thực hiện đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH các cấp⁸ (do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban); xây dựng hệ thống đại lý thu và phát hành thẻ BHYT ở phường, xã để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT. Từ năm 2020, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ quan BHXH thành phố được sáp nhập vào BHXH tỉnh. Trong những năm qua, cơ quan BHXH thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHYT một cách bền vững.

- Công tác quản lý Quỹ BHYT được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên. Ngành BHXH đã tiến hành ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định; căn cứ số thu BHYT và quỹ khám, chữa bệnh BHYT được phân bổ, cơ quan BHXH đã phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ quỹ khám, chữa bệnh cho các cơ sở để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người dân có thẻ BHYT. Hằng năm, tình hình thu - chi Quỹ BHYT của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định; quỹ BHYT sử dụng đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia, không có hiện tượng tiêu cực trong quản lý quỹ, mức thu, đối tượng thu được đảm bảo theo đúng quy định của Luật BHYT⁹.

- Công tác giám định, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện theo đúng quy định. BHXH đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức thẩm

⁸ Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính sách BHYT.

⁹ Từ năm 2009 đến cuối năm 2023, tổng thu quỹ BHYT là 1.490.157 triệu đồng; tổng chi quỹ BHYT là 4.122.908 triệu đồng.

định, đánh giá nguyên nhân vượt quỹ, vượt trần đối với các cơ sở khám chữa bệnh; qua đó, phân tích xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và làm căn cứ để thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho cơ sở.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế trong công tác bảo hiểm y tế được thực hiện chặt chẽ. Cụ thể, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố bám sát các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn thành phố; thường xuyên kiểm tra các cơ sở y tế trong việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người dân. Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai công tác điều tra, thống kê các nhóm đối tượng thuộc ngành quản lý, để vận động tham gia và phát hành thẻ BHYT kịp thời cho các người tham gia. Phối hợp với phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố lập dự toán kinh phí hỗ trợ toàn phần hoặc một phần cho các đối tượng mua thẻ BHYT theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan ký kết và tổ chức thực hiện tốt các Chương trình phối hợp¹⁰. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với các cơ quan, đơn vị ngày càng hiệu quả, chặt chẽ hơn, qua đó, các khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết chế độ, chính sách BHYT được tháo gỡ theo đúng quy định của pháp luật.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý BHYT và quản lý Quỹ BHYT được quan tâm thực hiện. Hằng năm, cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý BHYT và quản lý Quỹ BHYT tham gia các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý BHYT và quản lý Quỹ BHYT.

- Tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHYT. Ứng dụng phần mềm và kết nối dữ liệu tập trung. Triển khai thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, tạo thuận lợi cho việc quản lý theo mã số thống nhất để xác định thời điểm thẻ có giá trị, thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục. Các quy trình được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, lấy dữ liệu hộ gia đình làm trung tâm và kết nối liên thông với dữ liệu đóng, hưởng BHXH, BHYT, giúp bảo

¹⁰ Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bảo hiểm xã hội thành phố trong phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; Chương trình phối hợp giữa Công an thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố về phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT; Chương trình phối hợp giữa Chi cục Thuế và Bảo hiểm xã hội trong công tác thu, trao đổi thông tin và thanh tra, kiểm tra việc thu BHXH; Chương trình phối hợp giữa Phòng Giáo dục & Đào tạo và Bảo hiểm xã hội thành phố trong công tác thu BHYT học sinh.

đảm chính xác việc thu nộp, tham gia BHXH, BHYT của cá nhân, đơn vị, qua đó hạn chế tối đa việc cấp trùng thẻ, cấp thẻ BHYT không đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc trình tự gửi dữ liệu điện tử lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT và đề nghị được phản hồi thông tin từ Cổng Thông tin giám định BHYT theo quy định.

- Chỉ đạo cấp ủy các phường, xã đẩy mạnh BHYT hộ gia đình; đưa chỉ tiêu BHYT hộ gia đình vào chương trình, kế hoạch của đơn vị để lãnh, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực vận động Nhân dân tích cực tham gia.

5. Về công tác khám chữa bệnh BHYT

Mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh ở các tuyến tiếp tục được củng cố, phát triển¹¹, có 14/14 xã, phường, đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; chất lượng nhân lực y tế được cải thiện, số lượng cán bộ có trình độ đại học và sau đại học được tăng lên¹². Công tác khám, chữa bệnh tập trung vào các mục tiêu nâng cao chất lượng chuẩn đoán, điều trị, phục vụ. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt việc xây dựng phác đồ điều trị chuẩn các bệnh thông thường tại Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa đảm bảo đúng quy chế chuyên môn; cung ứng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; chú trọng kết hợp y dược cổ truyền trong khám chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến. Xây dựng kế hoạch đưa bác sĩ luân phiên về khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế theo Đề án 1816 của Bộ Y tế¹³ nhằm giảm tải ở tuyến trên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân trong việc khám chữa bệnh. Do vậy, số người khám chữa bệnh BHYT tăng qua hằng năm, năm 2023 là 1.198.956 lượt người (tăng 294% so với năm 2009).

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT được đẩy mạnh. Trong những năm qua, Trung tâm Y tế thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ như ứng dụng phần mềm VNPT - HIS vào công tác khám, chữa bệnh BHYT, tiêm chủng mở rộng, quản lý bệnh lao, báo cáo bệnh truyền nhiễm, sốt rét, dữ liệu ngành y tế, hệ thống quản lý phản ánh; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính, giá viện phí... nhằm giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân sử dụng các dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức được chú trọng thực hiện. Ngành y tế thường xuyên chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, nhằm động viên, nhắc nhở viên chức ngành y tế thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của ngành; triển khai thực hiện Kế hoạch về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân” gắn với xây dựng cơ

¹¹ Cơ cấu tổ chức có 10 khoa, phòng tuyến thành phố và 14 Trạm y tế phường, xã.

¹² Hiện nay, thành phố có 22 bác sĩ, 51 y sĩ và 101 viên chức y tế chuyên ngành khác

¹³ Các bác sĩ luân phiên về khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã 02 buổi/tuần, riêng trạm y tế Mỹ Hải thực hiện 03 buổi/tuần.

sở y tế xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn minh; duy trì hộp thư góp ý và đường dây nóng kịp thời tiếp nhận ý kiến, phản ánh của bệnh nhân để kịp thời chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ, ý đức của nhân viên y tế đối với bệnh nhân, trong những năm qua không ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ của viên chức.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CHỦ YẾU VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những hạn chế

- Việc chấp hành pháp luật về BHYT của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHYT cho người lao động vẫn thường xuyên diễn ra, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động¹⁴.

- Chất lượng khám, chữa bệnh tuy đã được nâng lên song chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng khám, chữa bệnh của Nhân dân.

- Công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở đại lý BHYT chưa thường xuyên.

2. Nguyên nhân của những hạn chế

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Quyền lợi, mức hưởng BHYT ngày càng mở rộng, nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân ngày càng cao; khoa học kỹ thuật phục vụ công tác khám, chữa bệnh ngày càng phát triển mạnh mẽ; tuy nhiên, Quỹ BHYT chưa đáp ứng được yêu cầu do mức đóng của nhóm đối tượng do ngân sách đóng, hỗ trợ mức đóng, hộ gia đình còn thấp. Các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thành phố chủ yếu là quy mô nhỏ, lẻ thu hút ít lao động nên tỷ lệ tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng này thấp.

- Từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại một số địa phương bị ảnh hưởng, một số doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể, người lao động không có việc làm dẫn đến tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHYT cũng như một số người không có điều kiện để tiếp tục tham gia BHYT theo hộ gia đình...

- Ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT ở một số đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, người lao động ngại va chạm sợ ảnh hưởng đến làm việc, chưa mạnh dạn đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình dẫn đến không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ cho người lao động theo quy định

¹⁴ Các đơn vị trốn đóng, chậm đóng BHYT cho người lao động: Cty TNHH Đo đạc và xây dựng Bảo Tín - Ninh Thuận, Cty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Thuận Hải Phan Rang, Cty TNHH xây dựng và thương mại Phú Khang Ninh Thuận, Cty TNHH sản xuất và thương mại Chiến Thắng Ninh Thuận.

- Hiện nay, thực hiện Nghị định số 21/2016/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan BHXH chỉ được thanh tra đối với các nội dung về đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng BHXH, BHYT, BHTN; chưa được giao chức năng thanh tra chi các chế độ BHXH, BHYT. Do đó, trong quá trình thực hiện chức năng kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, nếu phát hiện các hành vi vi phạm về thực hiện chế độ BHXH, BHYT của người lao động và chủ sử dụng lao động, cơ quan BHXH chỉ dừng ở mức độ thu hồi số tiền hưởng sai và kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chế tài xử lý hành chính các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH chưa đủ tính răn đe nên việc trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT cho người lao động vẫn thường xuyên diễn ra.

- Một số văn bản hướng dẫn các quy định về thực hiện chính sách BHYT chưa đồng bộ và thống nhất nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHYT tại địa phương.

2.1. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác vận động, tuyên truyền có lúc, có nơi chưa sâu rộng và đa dạng, một bộ phận cộng tác viên tuyên truyền thiếu kinh nghiệm nên việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT còn gặp nhiều khó khăn, chưa tác động mạnh đến các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động, nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc tham gia BHYT còn hạn chế.

- Công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH giữa cơ quan BHXH với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương còn hạn chế, thiếu chặt chẽ, chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả.

- Chính sách đãi ngộ cho cán bộ y tế cơ sở còn thấp nên chưa thu hút đội ngũ bác sĩ về công tác tại Trung tâm Y tế thành phố và các trạm y tế phường, xã.

- Kinh phí đầu tư cho y tế còn nhiều hạn chế; các nguồn lực cho y tế huy động từ cộng đồng còn hạn chế, hiệu quả thấp.

3. Những khó khăn, vướng mắc và vấn đề tồn tại cần tham mưu về công tác BHYT hiện nay

- Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, nhưng để duy trì được người tham gia là vấn đề đáng quan tâm và việc thực hiện chính sách BHYT toàn dân đang đặt ra những thách thức lớn.

- Chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế, đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến cơ sở còn thiếu nên việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là một thách thức cho cơ quan y tế địa phương.

- Tình trạng lạm dụng Quỹ BHYT đôi lúc vẫn diễn ra; lực lượng cán bộ làm công tác giám định ít nên việc kiểm soát sự gia tăng chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT gặp nhiều khó khăn.

- Một số văn bản của cấp trên về thực hiện công tác BHYT chưa đồng bộ và thống nhất, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHYT tại địa phương.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuy được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, các thiết bị y tế còn thiếu, chưa đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh.

- Chi phí thanh toán khám chữa bệnh BHYT liên tục gia tăng qua các năm gây khó khăn trong công tác dự báo, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT.

4. Một số kinh nghiệm

Một là, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo là yếu tố hết sức quan trọng đến kết quả thực hiện. Trong lãnh đạo thực hiện phải có những chỉ đạo thật cụ thể, sâu sát gắn với thực tế của địa phương, đơn vị như đưa chỉ tiêu BHYT toàn dân vào Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp, gắn với việc đánh giá rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư để người dân thấy được ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT là thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo quyền lợi, sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, chú trọng thực hiện xã hội hóa để huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những hộ gia đình khó khăn.

Ba là, coi trọng và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia được thụ hưởng đầy đủ chính sách BHYT theo quy định. Phát triển hệ thống BHYT đồng bộ với phát triển dịch vụ xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHYT.

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan bảo hiểm, đảm bảo chặt chẽ, nhất là phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; quản lý tốt người tham gia và hưởng BHYT từ cơ sở.

Năm là, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ sở khám chữa bệnh; đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, phát huy những nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác BHYT trên địa bàn thành phố; đồng thời,

kip thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-NQ/TW, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện có hiệu quả cho những năm tiếp theo; nêu gương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những tổ chức, đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT.

PHẦN THỨ BA

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh Bảo hiểm y tế trong thời gian tới

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Dự báo trong thời gian tới sẽ có những thuận lợi, khó khăn, thách thức không nhỏ tác động đến công tác BHYT. Xu hướng và tốc độ phát triển của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện nay, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, quá trình chuyển đổi số sẽ tiếp tục tác động sâu sắc đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội và y tế, tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách trong tình hình mới, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố trong những năm qua đã và sẽ tiếp tục tác động tích cực đến đời sống tinh thần, vật chất của người dân; các cơ sở y tế được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người tham gia BHYT tiếp cận các dịch vụ dễ dàng và thuận tiện hơn

Những nội dung về nâng cao chất lượng công tác BHYT đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII sẽ là nền tảng, định hướng cơ bản, trọng tâm để thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả về công tác quản lý nhà nước về BHYT và quản lý Quỹ BHYT trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; việc liên kết BHYT xã hội và BHYT thương mại; việc áp dụng hai hình thức giám định và quy trình giám định mới hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT theo ba hình thức sẽ giúp bảo đảm quyền lợi BHYT phù hợp với nhu cầu của người dân trong chăm sóc sức khỏe, sự phát triển của xã hội, khả năng chi trả của quỹ BHYT; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và quản lý, sử dụng quỹ BHYT; tạo công bằng, thuận lợi cho việc cung ứng, sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT; nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, quan tâm đến chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý toàn diện sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, dự báo tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến bất thường, tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Điều đó đặt ra đòi hỏi, yêu cầu phải đổi mới phương thức, cách thức hoạt động của hệ thống BHXH; đặc biệt là việc ứng dụng, sử dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH trong tình hình mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia BHXH, BHTN

II. PHƯƠNG HƯỚNG

Quán triệt quan điểm BHYT là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, trên cơ sở khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác BHYT. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHYT, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Nâng cao chăm sóc sức khỏe của nhân dân, chất lượng các dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững kinh tế - xã hội thành phố.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 38-NQ/TW và các văn bản của tỉnh, thành phố trên lĩnh vực BHYT. Trong đó, tiếp tục đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện chính sách BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, coi việc thực hiện chính sách BHYT là một nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị; đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội về chính sách BHYT tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy người dân tích cực tham gia, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo quyền lợi, sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cần chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ, am hiểu sâu sắc về chế độ chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ làm công tác BHYT thành phố.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực BHYT đối với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, nhất là tăng cường phối hợp giữa các cấp, cơ quan, đơn vị trong việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để

nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHYT và thực thi chính sách BHYT. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc triển khai thực hiện chính sách BHYT; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BHXH, nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHYT trên địa bàn thành phố, bảo vệ quyền lợi người lao động. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo hiểm xã hội. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ trực tiếp làm công tác bảo hiểm y tế.

4. Tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT, đặc biệt trong phát triển đối tượng tham gia BHYT và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho công chức, viên chức, người lao động, nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, cá nhân; nâng chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHYT; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm, nhất là tiếp tục triển khai phần mềm giao dịch điện tử đến các đơn vị trong toàn thành phố, hệ thống thông tin giám định BHYT đến các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tạo ra sự thông thoáng, thuận lợi cho đơn vị và cá nhân đến giao dịch, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và năng suất làm việc của công chức, viên chức, người lao động.

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế, từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là tuyến cơ sở; tạo điều kiện để phát triển hệ thống y tế ngoài công lập tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, từng bước khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên; nâng cao ý thức phục vụ bệnh nhân. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia và thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời, ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế, lạm dụng kỹ thuật cao, thuốc chữa bệnh đắt tiền.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Trung ương

- Quan tâm sớm tổng kết Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, ban hành các văn bản mới, đề ra các chủ trương, quan điểm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực BHYT.

- Sớm ban hành Luật Bảo hiểm y tế.

- Xem xét, ban hành chế tài cụ thể về xử lý hành chính các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, đảm bảo tính răn đe, nhằm ngăn chặn việc trốn đóng, chậm đóng BHYT đối với các chủ sử dụng lao động; bảo vệ quyền lợi người lao động.

2. Đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tăng cường chỉ đạo phối hợp quản lý nhà nước về BHYT, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi quỹ BHYT; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp trong hoạt động BHYT; phối hợp kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố nói riêng, địa bàn tỉnh nói chung.

- Quan tâm về chế độ đãi ngộ với đội ngũ làm công tác y tế cơ sở; bổ sung kinh phí, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, các thiết bị y tế, đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh.

Nơi nhận :

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Thành ủy,
- Ủy ban nhân dân thành phố,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- Lưu Văn phòng.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Bùi Văn Phú